



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวฉวีวรรณ นนท์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวฉวีวรรณ นนท์ศิริ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๘๓๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวฉวีวรรณ นนท์ศิริ

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยการพยาบาลผู้ป่วยนิวในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องวิดิทัศน์
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๒๙๗)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๕๔ ปี สถานภาพสมรส รั่วไว้ในโรงพยาบาล วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น. ด้วยอาการสำคัญ ๖ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดท้อง อึดอัดแน่นท้อง เป็นๆหายๆ จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกับการตรวจร่างกาย และการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultra sound) พบนิ่วในถุงน้ำดีขนาด ๓ เซนติเมตร แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคนิ่วใน ถุงน้ำดี แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อทำ ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องวิดิทัศน์ สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของ หัวใจ ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๑/๗๐ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๖๐ กิโลกรัม ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูงได้รับยา Amlodipine ๕ มิลลิกรัม ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า และไขมันในหลอดเลือดสูงได้รับยา Hidil ๖๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร เคย ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการควบคุมความสมบูรณ์ของเม็ดโลหิตปกติ ผลการตรวจการทำงานของตับปกติ แนะนำผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน เพื่อป้องกันเกิด ภาวะแทรกซ้อนขณะการผ่าตัด และได้รับสารน้ำ ๕ % D/N/๖ ๑.๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะเป็นยา Ceftriazone ๒ กรัม ทางหลอดเลือดดำ และ Metronidazone ๕๐๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เวลา ๑๔.๑๕ น. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic cholecystectomy)ภายใต้ การระงับความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบแบบหัวร่างกาย เสียเลือดขณะผ่าตัด ๓๐ มิลลิลิตร รับผู้ป่วยกลับจากห้อง ผ่าตัดเวลา ๑๖.๐๕ น. วัดสัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๓/๖๘ มิลลิเมตรปรอท มีแผลเย็บหน้าท้อง เป็นแผลเล็กๆ ขนาด ๕ มิลลิเมตร ๓ แผลที่หน้าท้องปิดพลาสติก แผลผ่าตัดแห้ง ไม่มีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งซึม แพทย์ให้การรักษาโดยให้สารน้ำ ๕ % D/N/๖ ๑.๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตร ต่อชั่วโมง ให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriazone ๒ กรัม ทุก ๒๔ ชั่วโมงและ Metronidazone ๕๐๐ มิลลิกรัม ทุก ๘ ชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำ ระยะแรกผู้ป่วยรู้สึกไม่สุขสบาย เนื่องจากงดน้ำงดอาหารผู้ป่วยปากแห้ง แพทย์ให้ผู้ป่วยทดลองจิบน้ำ ผู้ป่วยสดชื่นขึ้น ท้อเล็กน้อย ประเมินการทำงานของลำไส้ เสียงการทำงานของ ลำไส้น้อย กระตุ้นให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวมากขึ้น เพื่อเพิ่มการทำงานของลำไส้ แพทย์ยังคงให้สารน้ำ ๕ % D/N/๖

๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยอดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการปวดแผล ระดับความปวดเท่ากับ ๓ คะแนน คุณแลให้ยาแก้ปวดพาราเซตามอน ๕๐๐ มิลลิกรัม

๑ เม็ด ประเมินความปวดหลังได้รับยา ความปวดลดลง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ คุณแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ประเมินบาดแผลก่อนกลับบ้าน แผลแห้งไม่มีเลือดและสารคัดหลั่งซึม แนะนำการดูแลบาดแผล ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำได้ เนื่องจากแผลปิดพลาสติกกันน้ำไว้ ไม่ต้องเปิดแผลทำความสะอาด จนกว่าจะมาพบแพทย์ แนะนำการรับประทานยา และสังเกตอาการท้องอืด แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองมากขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ก่อนเวลานัด แนะนำการมาตรวจตามนัดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องตรวจศัลยกรรมเพื่อตรวจหลังผ่าตัดพร้อมทั้งฟังผลชิ้นเนื้อ ธรรมชาติของผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเวลา ๖ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัดดูงูน้ำดีโดยวิธีส่องกล้องวิดิทัศน์
- ๒. เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ศึกษากรณีการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดูงูน้ำดีโดยวิธีส่องกล้องวิดิทัศน์
- ๓. เพื่อลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
- ๔. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดเต้านม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

- ๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดเต้านม
- ๒. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

เป้าหมาย

- ๑. ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ ๖/๒ (ตะวันออก)
- ๒. บุคลากรในหอผู้ป่วยพิเศษ ๖/๒ (ตะวันออก)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดเต้านมได้ถูกต้องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
- ๒. บุคลากรในหน่วยงานพิเศษ ๖/๒ ตะวันออก มีเครื่องมือในการให้คำแนะนำผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมได้ครบถ้วน และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน